

Tracy NGUYEN

Đi Là Mọi Chuyển Đi

Một tác giả **n** đã nói lên tính cách bí ẩn của cuộc sống con người bằng một câu chuyện như sau:

Tại một vùng quê ở bên Tây phương, một "ông T" nhà thơ có thói quen mà không ai có thể lay chuyển được. Mỗi ngày, cứ 15 phút trước giờ ngủ, ông gọi điện thoại để nói chuyện với người bạn trong vùng và hỏi gì.

Ngay nhiên với thói quen lạ lùng này, người bạn điện thoại đã đặt câu hỏi: "Thưa ông, nếu không có gì làm phiền ông, xin cho ông biết lý do hỏi gì như thế mỗi ngày?".

Ông T nhà thơ mỉm cười thích: "Ồ, có gì đâu. Tôi là người phải kéo gác chuông mỗi ngày vào giờ ngủ. Tôi cần biết giờ chính xác".

Người bạn điện thoại mỉm cười và nói ra. Ông nói với ông T nhà thơ như sau: "Thật là buồn cười. Trong khi ông hỏi gì với tôi, thì chính tôi lại đi ngủ chợp mắt theo tiếng chuông của ông."

Tác giả của câu chuyện trên đây kể luận rằng:

Cuộc sống quanh là một bí ẩn mà những người trong cuộc không thể nào tự mình tìm ra được câu trả lời. Chúng ta cần một câu gì để đáp trả bên ngoài với ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Và người có thể nói với chúng ta với ý nghĩa và mục đích của cuộc sống chính là Thiên Chúa, Chúa của sự sống.

Kinh thánh, Lời của Chúa, những ví dụ của sự sống mới của hành trình. Đó lúc Noe xuống tàu, qua Abraham cắt bì ra đi vào vùng đất xa lạ, đến ngày vợ và ra đi của Đức Maria và của cuộc đời không ngừng đi đến của Đức Kitô: tất cả đều là những hình ảnh của hành trình Đức Tin của người Kitô chúng ta.

Đi là một cuộc hành trình...

Ra khỏi lòng mẹ là bước đầu tiên và ra đi không ngừng. Tuổi thơ và thanh niên được chờ đợi bằng những năng lượng để không ngừng đi phóng và tiến tới. Ở tuổi trung niên, thành công tràn ngập những thất bại cũng giằng dụa đi: có những người bỏ nhà đi; vui tươi hơn hay chán nản, những thất vọng cũng bao trùm... Rồi tuổi già chờ đợi, chúng ta mới nhận ra rằng tất cả trên đời này chỉ là tạm bợ...

Đi là một cuộc hành trình.

Đức Kitô đã trải qua cuộc đời trần thế bằng không biết bao nhiêu cuộc hành trình. Sinh ra trong một cuộc hành trình, vua mới chào đời đã phải rời đi và ra đi những chuyến đi tiến. Năm 12 tuổi đi một trong những cuộc hành trình... Ra đời, Ngài không ngừng đi khắp nơi ở đất Palestine. Và cuộc cùng, Giêrusalem, đời Calvê là điểm của cuộc hành trình.

Qua cuộc hành trình không ngừng nghỉ, Đức Kitô đã tuyên bố với chúng ta: **"Ta là Đấng, là Sự Thật và là Sự Sống".**

Chỉ trong Ngài, qua đời chân của Ngài, chúng ta mới thật sự tìm được hướng đi cho cuộc hành trình của chúng ta... Ngài là Con Đấng đến chúng ta với cõi phúc vinh quang.

Những Con Đấng của Ngài chính là Con Đấng của yêu thương và phúc lành ...

Hãy tin tưởng rằng khi chúng ta sống yêu thương, sống phúc lành là lúc chúng ta đang đi trên Con Đấng của Ngài.

Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài
